



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2564

เรื่อง	สื่อ
1. พาณิชย์ติดปีกเกษตรกรไทย ส่งเสริมค้าขายออนไลน์ทั่วโลก	แนวหน้า
2. 'ประภัตร'ขงซื้อ วัคซีนล้มปี สกิน ขอนแก่นโซว์ตี๋ม นมโคปลูกมันใจ	มติชน (กรอบบ่าย)
3. ปศุสัตว์ปูพรมฉีดโค-กระบือ	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
4. จีรัฐชะลอไถ่ถอน จำนำยั้งฉาง 1.1 ล้านตัน ลดวิกฤติข้าวราคาร่วง	ฐานเศรษฐกิจ
5. รายงานพิเศษ: 'ส่งออก'ต่อลมหายใจเศรษฐกิจไทย พาณิชย์จับมือเอกชนเดิน...	ข่าวสด
6. เกษตรกรสระแก้วข้องใจ จนท.เมินตรวจ'ล้มปีสกิน'	มติชน
7. คอลัมน์: ตะลอนเที่ยว: ความสุขสันต์ของกระบือและโค หลังรอดชีวิตจากโรง...	แนวหน้า
8. ภาพข่าว: เร่งฉีดวัคซีน	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
9. คอลัมน์: PetCare ดูแลสัตว์เลี้ยง by หมอโฮ้ทม: ฝึหนองในเนื้อหมู	แนวหน้า
10. 'อนุทิน'นำตัดช่อดอกกัญชา ลุยใช้'การแพทย์-เศรษฐกิจ' นครพนมเปิดร้านขาย...	มติชน (กรอบบ่าย)

พาณิชย์ติดปีกเกษตรกรไทย ส่งเสริมค้าขายออนไลน์ทั่วโลก

กระทรวงพาณิชย์บูรณาการร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสหกรณ์ อย่างต่อเนื่อง โดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ New Economy Academy (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดทำหลักสูตร “เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก รุ่นที่ 2” ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อ ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ สิ้นค้าเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงทักษะการค้าออนไลน์บน แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์และ สามารถขายออนไลน์ตรงถึงผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมี



จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ประสิทธิภาพในยุค New Normal ฝ่าวิกฤติโควิด-19 สำหรับ การสัมมนาครั้งนี้ จัดเป็นรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 และ 20-22 กรกฎาคม 2564 (6 วัน เต็ม) ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ (webinar) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม โครงการตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 รับเพียง 50 รายเท่านั้น สนใจเข้าร่วม โครงการติดต่อ 065-626-3936, 081-934-4753 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้า ยุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ โทร.สายด่วน 1169 กด 1 และกด 1 (เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่)

'ประภัตร'ชงซื้อ วัคซีนล้มปี สกิน ขอนแก่นโชว์ดีมี นมโคปลูกมันใจ 'มนัญญา'ลุยขอนแก่นโชว์ ดีมีนม-กินเนื้อโคสร้างความ มันใจให้กลุ่มเกษตรกร (อ่านต่อหน้า 4)

ล้มปี สกิน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคล้มปี สกิน ที่ จ.สุพรรณบุรี ว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ กำลังพิจารณาดำเนินการของบกลาง และจะนำเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ เพื่อให้กรมปศุสัตว์มีงบประมาณในการสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มอีก 8 ล้านโดส และสั่งซื้อยารักษาสัตว์ตามอาการ มุ่งสีฟ้า ยกจัดแมลงดูดเลือด และอื่นๆ อีกนับสิบรายการเพื่อใช้ในการควบคุมโรคล้มปี สกิน นอกจากนี้ในส่วนของผลการหารือประชุมระดับเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์กับกรมบัญชีกลางสรุปว่าจะเพิ่มค่าชดเชยรายได้ให้เกษตรกร โดยเตรียมเสนอต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางและปลัดกระทรวงการคลังเพื่อปรับปรุงระเบียบต่อไป

นายประภัตรกล่าวว่า สำหรับอัตราเงินชดเชยโคอายุต่ำกว่า 6 เดือน เดิม 6,000 บาท/ตัว จะเพิ่มเป็น 13,000 บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี เดิม 12,000 บาท/ตัว จะเพิ่มเป็น 22,000 บาท อายุ 1 ปี ถึง 2 ปี เดิม 16,000 บาท/ตัว จะเพิ่มเป็น 29,000 บาท และอายุมากกว่า 2 ปี เดิม 20,000 บาท/ตัว จะเพิ่มเป็น 35,000 บาท ส่วนกระบืออายุต่ำกว่า 6 เดือน เดิม 8,000 บาท/ตัว จะเพิ่มเป็น 16,000 บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี เดิม 14,000 บาท/ตัว เป็น 25,000 บาท อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี เดิม 18,000 บาท/ตัว เป็น 34,000 บาท/ตัว และอายุมากกว่า 2 ปี

เดิม 22,000 บาท/ตัว เป็น 41,000 บาท โดยเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาดและประกาศของกรมปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังจะให้เพิ่มการชดเชยจากเดิมให้ให้เกษตรกรเจ้าของโค-กระบือ ตามจริง แต่ไม่เกินรายละ 2 ตัว จะปรับเป็น 5-6 ตัวต่อราย

นายประภัตรกล่าวว่า นอกจากนี้ได้แนะนำโครงการประกันโค-กระบือ ของกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยจ่ายเบี้ยเพียงเดือนละ 100 บาท จ่ายทั้งสิ้น 4 เดือน คัดกรองการตายทุกกรณี จ่ายเงิน 30,000 บาท/ตัว และโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ สั้นและย่อย โดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มให้ได้ 7 คน จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนทำเกษตรกรรม โดยมีตลาดรองรับผลผลิต ก็สามารถยื่นกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ระยะเวลากู้ 3 ปี หากเกษตรกรสนใจโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์หรือ ธ.ก.ส. ในพื้นที่

ที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "ดีมีนมทานเนื้อปลอดภัย ส่งกำลังใจให้เกษตรกร ผู้ภัยโรคล้มปี สกิน ในโค-กระบือ" โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ

(อ่านต่อหน้า 15)

ต่อจากหน้า 4

ล้มปี สกิน

น.ส.มนัญญา กล่าวว่า อ.ส.ค.ได้บูรณาการทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการกระจายอุปกรณ์ฉีดพ่นยา เวชภัณฑ์ยาไปสู่อุเกษตรกร พร้อมทั้งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นกำลังเสริมให้กับกรมปศุสัตว์ ขอยืนยันว่าวัวที่หายจากโรคแล้ว สามารถรับประทานเนื้อได้ รวมทั้งผลผลิตน้ำมันดิบที่ได้ต้องผ่านกระบวนการต่างๆ จนมั่นใจว่ามีคุณภาพ ได้

มาตรฐานสากลก่อนออกสู่ผู้บริโภค จึงขอให้ประชาชนมั่นใจ

โอกาสนี้ น.ส.มนัญญาได้สาธิตการทำผลิตภัณฑ์นมโยเกิร์ตสมุนไพรและสาธิตการทำสแต็กเนื้อ พร้อมทั้งรับประทานและดื่ม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนเยี่ยมชมนุสรณ์เกษตรกรโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร และพบปะสมาชิกในโครงการ

ที่ จ.พิษณุโลก สพญ.ธมสุวรรณ ศรีบรรเทา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกพบการแพร่เชื้อในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.ชาติตระการ อ.นครไทย อ.วังทอง อ.วัดโบสถ์ อ.บางระกำ และ อ.เมือง ซึ่งทางปศุสัตว์จังหวัดได้รับวัคซีนมา 4,400 โดส เริ่มฉีดในพื้นที่อำเภอวังทอง จำนวน 10 ตำบล ที่ยังไม่เกิดโรค จะเริ่มทยอยฉีดวัคซีนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน โดยหากโค-กระบือตัวใดได้รับวัคซีนก็จะตีตราไว้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าได้ผ่านการฉีดวัคซีนแล้ว

ขณะที่ จ.นครพนม นายสมชาย อนันตจารุตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า พบยังมีการแพร่ระบาดต่อเนื่องในพื้นที่ 12 อำเภอ พบว่ามีการตรวจพบโคกระบือที่ป่วยติดเชื้อแล้ว 2,268 ตัว นอกจากนี้ยังมีโค กระบือ ที่ร่วมฝูงมีความเสี่ยงติดเชื้ออีกประมาณ 9,296 ตัว ล้มป่วยตายกว่า 100 ตัว รักษาหาย 1,289 ตัว

ล่าสุด ทางปศุสัตว์นครพนมได้รับวัคซีนป้องกันโรคล้มปี สกิน แล้ว 2,000 โดยจะเริ่มลงพื้นที่ประเมินสำรวจ ฉีดโค-กระบือในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกัน แต่ไม่สามารถฉีดในกลุ่มโคกระบือที่ป่วยติดเชื้อได้ ต้องรักษาตามอาการในช่วงที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ควบคุม พ่นยาฆ่าเชื้อ ถือว่าลดการติดเชื้อได้มากพอสมควร ส่วนวัคซีนถึงแม้ไม่เพียงพอ แต่จะเน้นกลุ่มที่เหมาะสมเพื่อให้มีการระบาดเพิ่ม โค-กระบือที่ล้มตาย ส่วนใหญ่พบว่ามีการดูแลรักษาล่าช้าทางจังหวัดนครพนมกำลังเร่งสำรวจให้การดูแลช่วยเหลือชดเชยเยียวยาตามระเบียบทางราชการ ตัวละไม่เกิน 20,000 บาท

ปศุสัตว์ปทุมธานีฉีดโค-กระบือ

กรมปศุสัตว์ปทุมธานีฉีดวัคซีนโค-กระบือป้องกันโรคคอตีบ สกนอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 18 มิ.ย. น.สพ. สรวิศ ธาณีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยผลปฏิบัติการระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ สกนให้โค-กระบือของเกษตรกรในพื้นที่พบการระบาดเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด และสอดคล้องกับปริมาณวัคซีนที่ได้จัดสรรในแต่ละพื้นที่ตามสถานการณ์การระบาด ขอให้เกษตรกรมั่นใจว่าโค-กระบือทุกตัวที่อยู่ในพื้นที่ระบาดจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอน สำหรับปริมาณวัคซีนที่มีการนำเข้ามารวมแล้วกว่า 324,000 โดส และกำลังจะเข้ามาอีก 36,000 โดส คาดว่าจะเพียงพอต่อการควบคุมในระยะแรก

นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังได้จัดหน่วยพ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค แจกผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ยารักษาและยาบำรุงร่างกายสัตว์ออกให้บริการแก่

เกษตรกรในพื้นที่การระบาดควบคู่กันไปด้วย ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับมายังกรมปศุสัตว์ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคคอตีบ สกนทั้ง 5 มาตรการอย่างเข้มงวด และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกด้านอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ตั้งแต่ระดับเขตจนถึงระดับอำเภอลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น อาทิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังทอง ฉีดวัคซีนให้โค-กระบือ จำนวน 375 ราย เกษตรกร 52 ราย ขณะที่ นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายพิทยากร อ้วนพรมมา ปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการรักษาสัตว์ป่วยแก่เกษตรกร รวมถึงการหารือกับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง เพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 86 รายโดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่งเห็นชอบในการช่วยเหลือตามงบประมาณของท้องถิ่น

จีรัฐชลอได้ถอน จำนำยุ่งฉาง 1.1 ล้านตัน ลดวิกฤติข้าวราคาร่วง

ธ.ก.ส.เร่งเกษตรกรรไถถอนข้าวเปลือกจำนำยุ่งฉาง 1.1 ล้านตัน หลังสิ้นสุดโครงการ ขณะโรงสีคราดราคาซื้อหลังส่งออกสะดุด หอมมะลิร่วงเหลือตันละหมื่นไม่คุ้มไถถอน และขยายเวลา หวั่นข้าวหลุดจำนำอื้อยั้งทำราคาตก จับตา ธ.ก.ส.เตรียม 3 แนวทางระบาย ลดเม็ดเงินขาดทุน

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 และมติคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี (จำนำยุ่งฉาง) ปีการผลิต 2563/64 (เพิ่มเติม) เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว ไม่ต้องเร่งขายในช่วงที่ราคาตกต่ำ โดยเป็นการปรับกรอบวงเงินจาก 19,826 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอีก 4,504 ล้านบาท รวมเป็น 24,330 ล้านบาท โดยเป็น วงเงินสินเชื่อ จำนวน 3,500 ล้านบาท วงเงินค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าว จำนวน 490 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 524 ล้านบาท

ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรองรับการชะลอปริมาณข้าวเปลือกเพิ่มเติมจำนวน 320,000 ตันข้าวเปลือก รวมเป็น 1.82 ล้านตันข้าวเปลือก โดยราคาที่ ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อไม่เกินร้อยละ 90% ของราคาตลาด แบ่งเป็น ข้าวเปลือกหอมมะลิในเขต 23 จังหวัด, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต 23

จังหวัด, ข้าวเปลือกเจ้า, ข้าวเปลือกเหนียว และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี (กราฟิกประกอบ) กำหนด จำรับเงินกู้ภายใน 5 เดือนนับถัดจากเดือนที่รับเงินกู้โดยไม่มีอัตราดอกเบี้ย โดยขยายระยะเวลาจัดทำสัญญาจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็น 31 มีนาคม 2564 และภาคใต้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-31 กรกฎาคม 2564

นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมชานาและเกษตรกรไทยเขตภาคเหนือตอนล่าง กล่าวถึงสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิเวลานี้ไม่ค่อยดี ราคาเฉลี่ยที่ 11,500 บาทต่อตัน ซึ่งโรงสีก็พยายามกดราคา อ้างเหตุผลต้องมีการลงทุนต่อความชื้น ค่าเก็บและรักษาคุณภาพข้าว ซึ่งเกษตรกรหากขายได้คุ้มทุนควรจะอยู่ที่ 12,500 บาทต่อตัน ดูทิศทางแนวโน้มราคาแล้วเกษตรกรคงลำบากใจจริงไม่อยากให้เป็นภาระรัฐบาล ขณะที่นายวิชัย ศรีนวกุล นายกสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเมินว่า ข้าวในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกของ ธ.ก.ส.ที่มีอยู่ในสต็อก 1.1 ล้านตัน คาดจะมีข้าวหอมมะลิ 6-7 แสนตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่น ที่ผ่านมาระยะนี้ในภาคอีสานมีการรับซื้อข้าวเข้ามาจากเกษตรกรเริ่มระบายข้าวออกมามากเนื่องจาก ธ.ก.ส. เร่งรัด ให้รับขาย ทั้งที่ช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. ติดปัญหาโควิดระลอก 3 สถานการณ์ส่งออกไม่ดี แทนที่จะชะลอการระบายกลับดันซัพพลายออกมา ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดตลาดตก โดยข้าวเปลือกหอมมะลิจาก 12,000-12,500 บาทต่อตัน ปัจจุบันเหลือ 10,500-11,000 บาทต่อตัน ปรับลดลงมากกว่า 1,500 บาทต่อตันต่อดัน จากก่อนหน้านี้โรงสีทุกโรงมีข้าวต้นทุนสูงเก็บอยู่ในสต็อก ขณะที่ผู้ส่งออกก็ชะลอคำสั่งซื้อจากตลาดต่างประเทศยังไม่ดี ประกอบกับโรงสีมีเงินทุนจำกัด ทำให้ไม่สามารถที่จะซื้อข้าวได้เพิ่มมาก คาดแนวโน้มราคาข้าวก็จะลดลงอีก และ ธ.ก.ส. ขยายเวลาไถถอนออกไปก่อนไม่ต้องรีบร้อน

ด้านแหล่งข่าวจาก ธ.ก.ส. กล่าวว่า ได้เตรียมแผนไว้แล้วหากข้าวเกษตรกรไม่มาไถถอน ปล่อยให้หลุดจำนำยุ่งฉางเกษตรกร ก็ไม่ต้องกังวล เพราะข้าวจะตกเป็นของ ธ.ก.ส. อีกด้านหนึ่งรัฐบาลจะชดเชยการขาดทุนให้ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามดีเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2559 (มีข้าวหลุดจำนำยุ่งฉาง 2.8 แสนตัน) ธ.ก.ส. เคยเสนอแนวทางในการระบายข้าวหลุดจำนำยุ่งฉาง 3 แนวทาง ได้แก่ 1. นำข้าวเปลือกหอมมะลิในยุ่งฉางของเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรมาตีแปรสภาพเป็นข้าวสารจำหน่ายในทุกสาขาของ ธ.ก.ส. 2. ขายให้แก่ผู้เสนอราคาซื้อไม่ต่ำกว่าวงเงินสินเชื่อต่อตัน และ 3. ประมูลขายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป โดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาขาย ดังนั้นต้องรอดูว่า ธ.ก.ส. จะระบายในรูปแบบไหน จะรับซื้อคืนหรือไม่ ●

ผลการดำเนินงานสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64

ข้าวหอมมะลิในเขต 23 จังหวัด	▶ 10,400 - 11,000	11,500
ข้าวหอมมะลินอกเขต 23 จังหวัด	▶ 8,900 - 9,500	10,500 - 11,500
ข้าวเจ้า	▶ 5,400	8,500 - 8,600
ข้าวเหนียว	▶ 8,600	9,000 - 10,000
ข้าวหอมปทุมธานี	▶ 7,300	9,000 - 10,000

เกณฑ์ ▶ วงสินเชื่อ 90% (บาทต่อตัน)
● ราคาตลาด (บาทต่อตัน)

งบประมาณ (ล้านบาท) 24,330
ปริมาณข้าวคงเหลือ (ล้านตัน) 1.1

หมายเหตุ: ปริมาณข้าวที่รับเข้าโครงการทั้งหมด 1.8 ล้านตัน
ที่มา: "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวม

'ส่งออก'ต่อลมหายใจเศรษฐกิจไทย พาณิชย์จับมือเอกชนเดินหน้าสุดตัว



พิเศษ รายงาน

ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ของทั่วโลกนับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำ รวมทั้งประเทศไทย แต่หลังจากที่ทั่วโลกเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชน รวมถึงผ่อนคลายมาตรการ ทำให้กิจกรรมต่างๆ เริ่มกลับมามากขึ้น หลายประเทศแทบจะเป็นปกติ โดยเฉพาะในตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยคือ สหรัฐอเมริกา จีน และสหภาพยุโรป

ส่งผลให้ความต้องการสินค้ามีความหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าเกษตร อาหาร รอยนต์ ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เป็นต้น

ประเทศไทยได้รับานิสงค์จากการฟื้นของเศรษฐกิจในตลาดส่งออกที่สำคัญ จนทำให้กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าการส่งออกในปี 2564 มีแนวโน้มเป็นบวก ตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ต่ำกว่า 4%

เห็นได้จากการส่งออกล่าสุดเดือน เม.ย. 2564 มูลค่า 21,429.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 13.09% ถือเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงสุดในรอบ 3 ปี นับจากเดือนเม.ย. 2561

ขณะที่การส่งออก 4 เดือนแรก (ม.ก.-เม.ย. 2564) มีมูลค่าถึง 85,577.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 4.78% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 84,879.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวถึง 13.85% ส่งผลให้ดุลการค้า 4 เดือนแรกของไทย เกินดุล 698.14 ล้านดอลลาร์

ตัวเลขที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน ผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ หรือ กรอ.พาณิชย์ อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า 'การส่งออก' คือพระเอก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในยุคที่การท่องเที่ยวไม่สามารถทำได้ ดังนั้นภาคการส่งออกจึงถือเป็นเครื่องยนต์เดียวที่เหลืออยู่ ที่มีผลเป็นรูปธรรมที่สุดในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและจะมีผลในการทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของไทยในปี 2564 เป็นบวกได้

ย้อนไปตั้งแต่ปีที่ผ่านมาน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และร.ว.พาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดวิสัยทัศน์ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"

ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และบรรลุพันธกิจร่วม 4 พันธกิจ ได้แก่

การสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data)

การสร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"

การสร้างเชื่อมั่นด้านคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ

และการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด

โดยมี "เซลล์แมนประเทศไทย" หรือ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 20 มิถุนายน 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11162

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 115.10 Ad Value: 126,610

PRValue (x3): 379,830

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'ส่งออก'ต่อลมหายใจเศรษฐกิจไทย พาณิชย์จับมือเอกชนเดินหน้าสุดตัว

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างผู้นำเข้าในประเทศนั้นๆ กับผู้ผลิตสินค้าในประเทศจordanแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการร่วมกัน

ขณะเดียวกันให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ปรับแผนงานทั้งหมดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเน้นช่องทางออนไลน์มากขึ้นแทบจะ 100% จากแผนเดิม ซึ่งเป็นแผนต่อเนื่องจากปีก่อน

ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สามารถผลิตนวัตกรรมทางการตลาดรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นหลายรูปแบบเช่น ไฮบริด ส่งสินค้าจริงไปยังประเทศปลายทางและเจรจาซื้อขายกันด้วยระบบออนไลน์ หรือ Mirror Mirror และรูปแบบจับคู่ธุรกิจออนไลน์ Online Business Matching (OBM)

ส่งผลให้ผู้ส่งออกของไทยสามารถทำยอดขายเฉพาะระบบ OBM ได้ถึง 15,000 ล้านบาท และปี 2564 ตั้งเป้าหมายว่าจะให้ได้ไม่ต่ำกว่า 16,000 ล้านบาท

ทั้งทำการตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์ให้มากขึ้น อาทิ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สำนักข่าวหรือนิตยสารออนไลน์ หรือผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencers) เพื่อสร้างความต้องการในตัวสินค้าหรือบริการของไทยในประเทศนั้นๆ

เพิ่มพันธมิตรแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำของต่างประเทศในตลาดต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยใช้ช่องทาง Cross Border E-commerce เข้าถึงผู้บริโภคในประเทศต่างๆ ได้โดยตรง

เจาะตลาดเมืองรอง ขยายความร่วมมือทางการค้ากับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ในระดับรัฐ มณฑล

ส่วนหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมการค้าต่างประเทศ (ศต.) ผลักดันการส่งออกขายแดน ผ่านแดน อย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ยอดการค้าไตรมาสแรกของปีมีมูลค่า 383,576 ล้านบาท บวกขึ้น 19.31%

รวมทั้งเปิดจุดผ่านแดนเพื่อขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 6 แห่ง หลังจากที่ถูกปิดทำการไปเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีจุดผ่านแดนเปิดทำการรวม 46 แห่ง

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (จร.) ผลักดันให้ผู้ประกอบการส่งออกภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ที่ไทยมีส่วนในข้อตกลง จนทำให้การส่งออกของไทยไปกลุ่มประเทศเหล่านี้เป็นบวก

4 เดือนแรกของปีนี้ (เดือน ม.ค.-เม.ย.) ไทยส่งออกไป



ชัยชาญ เจริญสุข



ตันิน อังอุบลกุล



ทนทน อังอุบลกุล

ประเทศที่เป็นคู่แข่งจากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) 18 ประเทศ ขยายตัว 6.45% มูลค่า 52,627.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำแพลตฟอร์มสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อช่วยสนับสนุนและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เชื่อมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กรมการค้าภายใน (คน.) เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก มุ่งให้พาณิชย์จังหวัดทำหน้าที่เป็นเซลล์แมนจังหวัด ร่วมกับเซลล์แมนประเทศในต่างประเทศ เป็นต้น

พาณิชย์ยังแก้ไขปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ด้วยการอนุญาตให้เรือขนาด 400 เมตรนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามาเทียบท่าที่แหลมฉบังได้

จากทั้งหมดที่ได้ดำเนินการมา ทำให้รองนายกรัฐมนตรีและรว.พาณิชย์ ระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยผ่านพ้นจุดต่ำสุดของการส่งออกที่ตัวเลขติดลบมาแล้ว เมื่อเดือนมิ.ย. 2563 โดยการส่งออกเริ่มเป็นบวกตั้งแต่เดือนธ.ค.2563 เป็นต้นมา

คาดว่าตัวเลขจะกลับมาเป็นบวกอย่างต่อเนื่องในปี 2564 ซึ่งสะท้อนให้เห็นความร่วมมืออย่างเข้มข้นระหว่างกระทรวงพาณิชย์และเอกชน ที่ทำให้การส่งออกยังเป็นพระเอกด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของประเทศให้เป็นบวกในปี 2564 นี้ต่อไป

ภาคเอกชน โดย นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า แม้ว่าทั่วโลกจะมีเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว แต่การระบาดของโควิดก็ยังรุนแรงในไทยและอาเซียน อาจส่งผลกระทบต่อฟื้นตัวและการดำเนินเศรษฐกิจที่ล่าช้าของไทย

ยังมีปัญหาความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะชิปส่งผลต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ที่ต้องชะลอการผลิตที่อาจจะกระทบการส่งออกไปถึงปลายปี ราคาเหล็กในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น

ขณะเดียวกันภาคเอกชนประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน 2-3 แสนคน อาจทำให้ต้องชะลอคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งภาครัฐต้องเร่งแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ให้ได้ และหากทำได้ก็เป็นไปได้ว่าการส่งออกของไทยอาจทำได้ถึง 10%

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 20 มิถุนายน 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11162

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 115.10 Ad Value: 126,610

PRValue (x3): 379,830

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'ส่งออก'ต่อลมหายใจเศรษฐกิจไทย พาณิชย์จับมือเอกชนเดินหน้าสุดตัว

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้ามีเป้าหมายในการฟื้นฟูประเทศใน 99 วัน ซึ่งหนึ่งมาตรการที่ต้องดำเนินการคือการผลักดันให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง

ทั้งต้องการให้ภาครัฐเร่งการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มสถานประกอบการ โรงงาน เพื่อป้องกันการระบาดในโรงงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกในอนาคตได้

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ต้องการให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาคูคลองเทนเนอร์ ราคาเหล็ก ราคาข้าวสาลี ค่าระวางเรือเพราะหากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไข จะทำให้ความสามารถด้านการแข่งขันของไทยลดถอยลง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปของไทยที่นำรายได้เข้าประเทศกว่าปีละ 2 แสนล้านบาท

อีกทั้งจะมีผลกระทบต่อผู้คนในระบบไม่เพียงแต่ผู้ส่งออก ผู้ผลิต แต่จะรวมถึงผู้บริโภค ชาวประมง ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในห่วงโซ่การผลิตด้วย

ทั้งหมดนี้คงเป็นการวัดความแข็งแกร่งของภาคการส่งออกของไทย และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะเดินหน้าผู้เศรษฐกิจไทยให้ฟื้นชีพด้วยการส่งออกได้ตามเป้าหมายหรือไม่

เกษตรกรสระแก้วช็อกใจ จนท.เฝ้าตรวจสอโรค ระบาดในวัว (อ่านต่อหน้า 2)

ต่อจากหน้า 1

'ลัมปี สกิน'

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ 9 ต.แซร์อ้อ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว พบการเกิดโรคระบาดลัมปี สกิน ในวัวของเกษตรกรที่เลี้ยงอยู่ 20 ครัวเรือน รวมประมาณ 100 ตัว เมื่อต้นพบป่วยเกือบ 10 ตัว และยังไม่พบว่ามีวัวตาย และยังมีรายงานวัวป่วยด้วยโรคลัมปี สกินกระจายในหลายพื้นที่ของ จ.สระแก้ว เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ ต้องดูแลกันเอง

นายสมโภช นิลมณี อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ 9 ต.แซร์อ้อ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว กล่าวว่า ลูกวัวที่เลี้ยงไว้ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน จำนวน 1 ตัว รู้สึกตกใจมาก เกิดตุ่มพองและบาดแผลตามผิวหนังของลูกวัว เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน จึงไม่รู้วิธีการรักษา โดยได้ไปแจ้งผู้นำชุมชนและอาสาปศุสัตว์ก็ได้รับคำแนะนำให้รักษาตามอาการ โดยใช้ยาสิมวงทาที่บาดแผล ฉีดยาแก้อักเสบ จากนั้นนำน้ำยาทาตามตัววัวที่มีบาดแผลเป็นการรักษาตามภูมิปัญญาเพื่อป้องกันแมลงและช่วยบรรเทาอาการ แต่อาการยังไม่ดีขึ้น ทุกวันนี้ยังรอความช่วยเหลือ ทั้งยาหรือวัคซีน รวมทั้งคำแนะนำวิธีบำบัดรักษาที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่แปลกใจยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหรือให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด

ที่ จ.นครราชสีมา นายประเสริฐ เทินสะเกษ เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวทั้งพันธุ์ไทยและวัวสายเลือดนอกราคาสูง รวมกว่า 30 ตัว ที่บ้านโนนพะเนียม ต.ชีวาน อ.พิมาย

จนครราชสีมา เผยว่า วัวที่เลี้ยงไว้ป่วยด้วยโรคลัมปี สกินกว่าครึ่งหนึ่ง ได้นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมที่ได้รับถ่ายทอดมาใช้ในการรักษาวัว และขอคำปรึกษาเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เพื่อหาความรู้ควบคู่กันไป ด้วย ทำให้ทราบว่าโรคดังกล่าวเกิดจากเชื้อไวรัส ไม่มียาต้านฆ่าเชื้อได้โดยตรง ต้องใช้ภูมิจากวัวสู้กับเชื้อโรคเอง ไม่รักษาก็อาจหายได้ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน นอกจากนี้ วัวเป็นสัตว์กินหญ้ามีร่างกายแข็งแรงกว่าคน จะใช้ยารักษาคนมาใช้กับวัวไม่ได้ การรักษาที่ดีที่สุดคือการรักษาตามอาการ การฉีดเข้าวัวจะให้ผลได้รวดเร็วและดีที่สุด พร้อมใส่ใจทำความสะอาดน้ำฆ่าเชื้อเช็ดวัวทุกตัวในทุกเช้า ใช้ขี้ผึ้งฆ่าเชื้อทาเมื่อตุ่มเริ่มแตกเป็นแผล และใช้น้ำหมักฉีดพ่นรอบคอกเลี้ยงเพื่อไล่แมลง ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ไม่มีวัวติดเชื้อเพิ่ม และคอกเลี้ยงที่อยู่ใกล้เคียงก็ขอให้ช่วยฆ่าไปดูแลให้ความรู้ก็พบว่าสามารถหยุดการระบาดได้

ด้านนายสัตวแพทย์ยุทธจักร บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ มียอดสะสมโคเนื้อและโคนมป่วยติดเชื้อโรคลัมปี สกินมากกว่า 1,200 ตัว ระบาดในพื้นที่ 7 อำเภอ 26 ตำบล ต่างรอการจัดสรรวัคซีนจากกรมปศุสัตว์เพื่อฉีดป้องกันโรคลัมปี สกินตามมาตรการที่กำหนด ขณะเดียวกันมีการเฝ้าระวังปัญหาผลกระทบจากการเลี้ยงโคนมในโครงการตามพระราชดำริที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ยืนยันว่ายังคงควบคุมสถานการณ์ได้ ส่วนข้อกังวลกรณีการผลิตนมโรงเรียนอาจมีปัญหากจากการใช้น้ำนมดิบขณะที่มีโรคระบาด ขอเรียนว่าเกษตรกรจะไม่นำนมจากโคที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะไปรวมดังเพื่อจำหน่าย เนื่องจากสหกรณ์โคนมมีการควบคุมคุณภาพตรวจหาสาร

ปนเปื้อน

นายกิตติเตชา สวียานนท์ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ที่บ้านโคกตาหอม ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนเกษตรกรชาว อ.ทับสะแก ผากถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ หากมีเงินรางวัลนำจับวัคซีนเถื่อน ขณะที่เกษตรกรทั่วประเทศเดือดร้อนจากโรคระบาดต้องพึ่งพาตนเองในการซื้อวัคซีนเถื่อนราคาแพงป้องกันโรค ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวขอให้อธิบดีประกาศเพิ่มรางวัลนำจับโคเถื่อนที่มีการลักลอบนำเข้าผ่านช่องทางธรรมชาติ หรือประกาศเอาจริงเป็นนโยบายเร่งด่วนของกรม หากพบมีหลักฐานมีเจ้าหน้าที่รายใด มีพฤติกรรมทุจริตในการทำใบเคลื่อนย้ายสัตว์ เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้มีโรคระบาดสัตว์

ขณะเดียวกัน ก่อนหน้านี้ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัด นายก อบจ.หนองบัวลำภู และนายอำเภอเมือง ลงพื้นที่บ้านกองแป่ม ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู เพื่อเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคประสบปัญหาโคติดโรคระบาดลัมปี สกิน หรือโรคอุบัติใหม่ในโคกระบือ โดยจังหวัดหนองบัวลำภูประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโรคระบาดสัตว์ทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัด พร้อมขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ สถานการณ์โรคลัมปี สกินในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู แพร่ระบาดทั่วจังหวัด ทั้ง 6 อำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 มีสัตว์ป่วยใหม่ 39 ตัว เกษตรกรได้รับความเสียหาย 31 ราย มีจำนวนสัตว์ป่วยสะสม 1,224 ตัว เกษตรกรได้รับความเสียหาย 1,190 ราย โดยได้ทำการรักษาโคที่ป่วยหายป่วย 680 ตัว สัตว์ตายสะสม 37 ตัว

นางศิวพรกล่าวว่า แนวทางการช่วยเหลือจะเยียวยาพี่น้องเกษตรกรได้รับความร่วมมือจาก อปท.ในการจัดหาเวชภัณฑ์รักษาและยาฉีดพ่น ในการป้องกันแมลง

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 20 มิถุนายน 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15806

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 2

Col.Inch: 57.32

Ad Value: 63,052

PRValue (x3): 189,156

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรกรสระแก้วข้องใจ จนท.เมินตรวจ'ล้มปีสกิน'

เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกร พร้อมให้ทาง
ปศุสัตว์ให้คำแนะนำและความรู้ในการเรียน
รู้โรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ และขณะนี้ ทาง
จังหวัดได้ประกาศห้ามมิให้มีการเคลื่อน
ย้ายสัตว์ และให้ปิดตลาดนัดโคกระบือทุก
แห่งเพื่อป้องกัน ควบคุมและยับยั้งการ
แพร่ระบาดของโรคล้มปี สกินอย่างเข้มงวด

ด้านนายวุฒิพงษ์ ศิริสถิต นายก อบจ.
หนองบัวลำภู กล่าวว่า อบจ.เตรียมตั้งงบประมาณจัดซื้อเวชภัณฑ์และยาฉีดพ่นฆ่า
เชื้อเพื่อใช้ในการบรรเทาโรคโคล้มปี
สกิน เป็นการสกัดยั้งไม่ให้โคและกระบือ
ติดเชื้อและได้รับความเสียหายขยายวง
กว้างออกไปมากกว่านี้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: สดส์ปดาด์/-

วันที่: อาทิตย 20 มิถุนายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14662

หน้า: 20(กลาง)

Col.Inch: 221.29 Ad Value: 276,612.50

PRValue (x3): 829,837.50

ศิลปิน: สีส

คอลัมน์: ตะลอนเที่ยว: ความสุขสันต์ของกระบือและโค หลังรอดชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์

ความสุขสันต์ของกระบือและโค หลังรอดชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์



พวกเราห่างหายจากการร่วมกันทำทานด้วยการ
ได้ชีวิตกระบือและโคมาเกือบสองปีแล้ว นับจากประเทศไทย
และโลกใบนี้ถูกเชื้อโควิด-19 เล่นงานอย่างหนัก

การร่วมกันได้ชีวิตกระบือและโคครั้งล่าสุดที่
พวกเราได้ร่วมกันทำคือเมื่อปลายปี 2562 โดยในครั้งนั้น
เราได้ร่วมกันได้ชีวิตกระบือและโครวมทั้งสิ้น 37 ชีวิต
(ทั้งนี้ยังไม่นับรวมชีวิตน้อยๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาในเร็ววัน
เพราะชีวิตน้อยๆ เหล่านั้นยังอยู่ในท้องของแม่กระบือและ
แม่โคอีก 9 ตัว)

เมื่อปลายปี 2562 พวกเราได้ร่วมกันได้ชีวิตกระบือ
และโคจากโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งจากจังหวัดเชียงราย แล้ว
นำไปให้นักเรียนโรงเรียนชานาที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: สดุดีปดาดำ/-

วันที่: อาทิตย์ 20 มิถุนายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14662

หน้า: 20(กลาง)

Col.Inch: 221.29 Ad Value: 276,612.50

PRValue (x3): 829,837.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ตะลอนเที่ยว: ความสุขสันต์ของกระบือและโค หลังรอดชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์



นำสัตว์ดังกล่าวไปเลี้ยง โดยกระจายให้ครอบครัวต่างๆ 16 ครอบครัว บางครอบครัวได้รับสัตว์ไปช่วยเลี้ยงดูต่อจำนวน 4 ชีวิต บางครอบครัวได้รับไปเลี้ยงดู 1 ชีวิต ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัว

ทุกครอบครัวที่ได้กระบือและโคไปเลี้ยงดูต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ฆ่า ไม่ขายต่อ และไม่ทำร้ายโคและกระบือเป็นอันขาด หากผิดสัญญาจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด สำหรับลูกของโคและกระบือที่ตกออกมานั้น ถือว่าเป็นส่วนควมของแม่โคและแม่กระบือที่พวกเราส่งมอบให้แก่ครอบครัวนำไปช่วยเลี้ยงดู ซึ่งย้ำว่าเราไม่ได้มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์เด็ดขาดของผู้ที่รับไปเลี้ยงดู เพราะผู้ที่ส่งมอบให้มีสิทธิ์เข้าไปตรวจเยี่ยมโคและกระบือได้ทุกเวลา ดังนั้นผู้รับไปเลี้ยงจึงไม่สามารถขายลูกโคและกระบือที่ตกออกมาได้ แต่ถ้าผู้รับไปเลี้ยงไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูสัตว์ที่ได้รับต่อไปสามารถแจ้งคืนสัตว์ได้ทุกเมื่อ โดยผู้ส่งมอบให้จะหาผู้รับเลี้ยงที่มีความเหมาะสมรายต่อไป นำสัตว์ไปเลี้ยงดู

สำหรับผู้ติดตามคอลัมน์ตะลอนเที่ยว by Mr. Flower มาโดยตลอดจะทราบได้ว่าพวกเราได้ร่วมกันไถ่ชีวิตโคและกระบือมาตั้งแต่ปลายปี 2556 จนถึงปัจจุบัน และสามารถไถ่ชีวิตพวกเขาได้แล้วนับร้อยชีวิต และนำโค-กระบือที่ไถ่ชีวิตไปส่งมอบให้เกษตรกรในท้องที่ต่างๆ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: สัตว์ป่าด้า/-

วันที่: อาทิตย์ 20 มิถุนายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14662

Col.Inch: 221.29 Ad Value: 276,612.50

หน้า: 20(กลาง)

PRValue (x3): 829,837.50

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: ตะลอนเที่ยว: ความสุขสันต์ของกระบือและโค หลังรอดชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์



เลี้ยงดู ตัวอย่างเช่น ที่อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และล่าสุดที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

คณะของผู้มอบโคและกระบือติดตามดูความเป็นอยู่ของสัตว์ที่มอบให้ผู้รับเลี้ยงอย่างใกล้ชิด มีการโทรศัพท์ และไลน์พูดคุยไถ่ถามความเป็นอยู่ของทั้งสัตว์และทั้งคน เป็นประจำสม่ำเสมอ จนกลายเป็นกัลยาณมิตรของกันและกัน

และในวันนี้ Mr. Flower ขอนำภาพที่จะทำให้คุณฯ ประทับใจเมื่อได้เห็นโคและกระบือที่ถูกไถ่ชีวิตออกมาจากโรงฆ่าสัตว์เมื่อประมาณ 1 ปีครึ่งที่ผ่านมา วันนี้กับวันวานของพวกเขาแตกต่างกันไกลมาก วันที่เราไปไถ่ชีวิตพวกเขาจากโรงฆ่าสัตว์นั้น พวกเขาทั้งหมดส่งสายตาเสมือนวิงวอนขอให้เราช่วยพาเขาออกจากแดนประหาร จนทำให้พวกเราต้องตัดสินใจไถ่ชีวิตพวกเขาทั้งหมดออกมา แม้ในช่วงนั้นจะติดขัดปัญหาเรื่องเงินที่เตรียมไปสำหรับไถ่ชีวิต แต่สุดท้ายพวกเรา ก็สามารถไถ่ชีวิตของโค-กระบือออกมาได้ทั้งหมด แม้จะต้องจ่ายเงินไปเป็นจำนวนมาก แต่ทุกคนก็ยินดีและเต็มใจทำ

วันนี้ขอนำภาพที่เชื่อว่าคุณเห็นแล้วจะยิ้มได้ด้วยความชื่นใจคือ ภาพของโคและกระบือจากครอบครัว แก้มและสุขศรี ซึ่งได้รับกระบือไปเลี้ยงดูสองตัว มาบัดนี้ครอบครัวนี้มีสมาชิกใหม่เพิ่มอีกสองตัว โดยเป็นกระบือเผือกครอบครัวนี้ตั้งชื่อกระบือได้น่ารักมาก คือมีเงิน (กระบือเผือก) บุญหลาย บุญมี (กระบือเผือกเพศเมีย) และนำโชค สำหรับนำโชค (กระบือเผือก) คือสมาชิกรายล่าสุด เพิ่งเกิดได้ประมาณ 3 เดือน



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: สุดสัปดาห์/-

วันที่: อาทิตย์ 20 มิถุนายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14662

หน้า: 20(กลาง)

Col.Inch: 221.29 Ad Value: 276,612.50

PRValue (x3): 829,837.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ตะลอนเที่ยว: ความสุขสันต์ของกระบือและโค หลังรอดชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์

ภาพของกระบือที่มีชีวิตอยู่ในท้องทุ่ง มีน้ำให้เล่น มีโคลนให้นอนแช่ มีหญ้าสด มีฟางแห้งให้กินอย่าง อิ่มหนำสำราญคือภาพที่ทำให้คุณๆ ยิ้มได้ ใจใหม่ครับ และนี่คือความอิ่มเอมใจร่วมกันของเราทุกคนที่ร่วมกัน ได้ชีวิตของพวกเขาเมื่อหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา

สำหรับคุณๆ ที่ต้องการร่วมโครงการได้ชีวิตโค และกระบือกับหนังสือพิมพ์แนวหน้า โปรดติดต่อ สอบถามได้ที่หมายเลข 091-7233615 ส่วนผู้ประสงค์ จะรับโค-กระบือไปเลี้ยงดู สามารถติดต่อสอบถามได้ จากหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน

งดบริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อลดการฆ่าสัตว์ เมตตากรุณา
คำจูนโลกา

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 20 มิถุนายน 2564

ปีที่: 72 ฉบับที่: 23161

Col.Inch: 17.51 Ad Value: 19,261

ภาพข่าว: เร่งฉีดวัคซีน

หน้า: 11 (ล่างขวา)

PRValue (x3): 57,783

คลิป: ชาว-ดำ



เร่งฉีดวัคซีน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก บูรณาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้โค-กระบือ ของเกษตรกรใน อ.วังทอง ขณะนี้ น.สพ.สรวิศ ธาณีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันปริมาณวัคซีนมีเพียงพอต่อการควบคุมโรคอย่างแน่นอน.



'ผีหนอง'ในเนื้อหมู

เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวอื้ออานในกระแสโซเชียลมีเดียที่มีการแชร์ต่อๆ กันว่า พบก้อนผีหนองในเนื้อหมูขณะเตรียมไปประกอบอาหาร ทำให้หลายคนเกิดความวิตกกังวลกันว่า สิ่งนั้นคือโรคติดต่อหรือไม่? หากเผลอกินเข้าไปแล้วจะเกิดอันตรายไหม? หลายคนถึงกับไม่กล้ากินเนื้อหมูกันไปเลย วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กัน รวมถึงเราจะมียังวิธีสังเกตและเลือกเนื้อหมูอย่างไรให้ปลอดภัยกันด้วยครับ

@ "ผีและหนอง" เกิดจากอะไร

ผีและหนองนั้น เกิดจากการที่ร่างกายเกิดแผล และมีการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปในบาดแผล หลังจากนั้นเกิดปฏิกิริยาภายในร่างกาย โดยเม็ดเลือดขาวจะเข้าไปต่อสู้กับเชื้อโรค จนกระทั่งมีการตายเกิดขึ้น ซากของเม็ดเลือดขาวหรือจุลินทรีย์เหล่านั้นก็จะเกิดเป็นหนอง ในขณะที่เดียวกันก็จะเกิดกลไกการป้องกันตนเองอีกชั้นหนึ่งของร่างกายคือ ร่างกายจะสร้างเนื้อเยื่อเส้นใย (fibrous tissue) เข้ามาห่อหุ้มหนองเหล่านั้น เพื่อจำกัดบริเวณ ไม่ให้เชื้ออันตรายเหล่านั้นกระจายไปยังส่วนต่างๆ ในร่างกาย สุดท้ายจึงกลายเป็น "ถุงผีหนอง" ที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อนั่นเอง

@ ก่อนผีนั้นเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง

ก่อนผีหนองที่เกิดขึ้นนั้น มีสาเหตุมาจากการเกิดบาดแผลที่ผิวหนังของสุกรในขั้นตอนการเลี้ยง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ความสะอาดของผิวหนังสุกร อุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดยาหรือวัคซีน วิธีการและตำแหน่งที่ฉีด รวมถึงความสะอาดของโรงเรือน เป็นต้น

@ หากสัมผัสผีหนองนั้นจะมีโรคที่ติดต่อกันหรือไม่

สำหรับความกังวลใจว่าจะติดต่อกันหรือไม่นั้น ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ผีหนอง "ไม่ใช่โรค" จึงไม่ติดต่อกันระหว่างสัตว์ด้วยกัน และไม่ติดต่อกันจากสัตว์สู่คนด้วย

แต่หากเผลอรับประทานส่วนนั้นเข้าไปก็อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาที่ทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย หรือท้องร่วงได้ หากบังเอิญพบผีหนองในเนื้อหมู (แม้ว่าโอกาสจะต่ำมากก็ตาม) เราสามารถตัดส่วนนั้นทิ้งไป ส่วนอื่นก็ยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้ เพียงแต่ปรุงให้สุกด้วยความร้อน หรือหากเนื้อหมูชิ้นนั้นมีขนาดไม่ใหญ่นัก ก็ทิ้งไปทั้งชิ้นเลยจะดีกว่าครับ

@ ในความเป็นจริงแล้วมีโอกาสเกิดผีหนองในเนื้อหมูได้มากน้อยเพียงใด

โดยปกติแล้ว ในอุตสาหกรรมที่เลี้ยงในเชิงธุรกิจนั้น จะมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความสะอาดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลี้ยงในฟาร์มเลี้ยงสุกร โรงฆ่าและที่ได้มาตรฐานที่ผ่านการควบคุมและรับรอง โดยกรมปศุสัตว์ มีสัตวแพทย์ช่วยดูแลในขั้นตอนต่างๆ ดังนั้นโอกาสการเกิดปัญหาจึงค่อนข้างต่ำมาก

ส่วนการเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนนั้น หากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เลี้ยง ผู้จัดยาฉีดวัคซีน รวมทั้งเกษตรกรได้รับการอบรมโดยสัตวแพทย์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเลี้ยงจนถึงการดูแลรักษาเบื้องต้นอย่างถูกต้อง ก็จะช่วยป้องกันการเกิดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ได้มากครับ

@ มียังวิธีการเลือกซื้อเนื้อสุกรอย่างไร?

ผู้บริโภคควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งขายที่ได้มาตรฐาน นำเชื้อถือ ต้องสังเกตความสดของเนื้อหมู ซึ่งลักษณะของเนื้อหมูที่ดีต้องมีสีชมพูเรื่อๆ ออกสีแดงตามธรรมชาติ ไม่มีกลิ่นเหม็น มีความมันเงา ไม่แห้งกระด้าง แต่ต้องไม่มีเมือกเหนียวคลุม รวมถึงไม่มีเม็ดสีขาวใสคล้ายเม็ดสาคุ ซึ่งเป็นลักษณะของตัวอ่อนของพยาธิติดแทรกในเนื้อ และที่สำคัญควรเก็บรักษาในที่เย็นด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมทันทีหลังจากซื้อ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราอุ่นใจได้ว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพดี ผ่านกระบวนการฆ่าและที่ได้มาตรฐานโดยกรมปศุสัตว์ ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ หากพบปัญหาใดๆ ครับ

หมอไอทึม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

'อนุทิน'นำตัดช่อดอกกัญชา ลุยใช้'การแพทย์-เศรษฐกิจ' นครพนมเปิดร้านขาย28มีย. 'อนุทิน'นำตัดช่อดอกกัญชา 4 สายพันธุ์ไทย 21 มิ.ย.นี้ รพ.นครพนมเตรียมเปิดร้านขาย ผลิตภัณฑ์กัญชา 28 มิถุนฯ (อ่านต่อหน้า 2)

ต่อจากหน้า 1

กัญชา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะทำพิธีตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์ ที่กรมวิทยาศาสตร์ฯ ในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00 น.

ทั้งนี้ นพ.ศุภกิจเปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาพันธุ์กัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ คือ กัญชาพันธุ์หางกระรอกภูพาน เอสที 1, กัญชาพันธุ์หางเสือสกลนครทีที 1, กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ 1 และกัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1 และทดลองปลูกในระดับห้องทดลองเพื่อศึกษาครอบคลุมทั้งลักษณะทางด้านพฤกษศาสตร์ (phenotype) ด้านเคมี (chemical profile) และข้อมูลสารพันธุกรรม (genetic profile)

"เบื้องต้นพบว่ากัญชาไทยแต่ละพันธุ์มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้น ใบ ช่อดอก และกลิ่นมีความแตกต่างกัน กรมวิทยาศาสตร์ฯ โดยสถาบันวิจัยสมุนไพร จึงร่วมกับสถาบันการศึกษาดำเนินการทดลองปลูกในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อนำวัตถุดิบส่วนต่างๆ ของต้นกัญชาแต่ละสายพันธุ์ไปศึกษาวิจัยแบบครบวงจร ได้แก่ พฤกษศาสตร์ พันธุ์ศาสตร์ เคมี เอกลักษณ์ทางเภสัชเวท การ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ที่สำคัญเพื่อดูค่าสารสำคัญทั้งสารทีเอชซี (THC) และสารซีบีดี (CBD) ที่จะนำไปใช้ในการแพทย์ ซึ่งในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ จะมีการทำพิธีตัดช่อดอกต้นกัญชาพันธุ์ไทยที่ปลูกไว้เป็นครั้งแรก เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการศึกษาวิจัยต่อไป หากผลการวิจัยออกมาเป็นที่น่าพอใจ จะมีการยื่นจดสิทธิบัตรต่อไป" นพ.ศุภกิจกล่าว และว่า ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีความคาดหวังว่าในอนาคตจะสามารถนำพันธุ์กัญชาไทยไปส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปได้

ที่ จ.สกลนคร นายอนันต์ชัย วัชระเมธิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เป็นประธานในการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจบ้านม่วงไข่ ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ โดยมี นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง สสจ.สกลนคร พร้อมด้วย นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ หน่วยงานราชการ และประชาชนให้การต้อนรับ

นายอนันต์ชัยกล่าวว่า นโยบายกัญชาได้ขับเคลื่อนมาเกือบ 2 ปี โดยช่วงปีแรกเป็นการดำเนินการด้านการแพทย์ และตำหรับยาต่างๆ นำเข้าบัญชียาหลักเพื่อเบิกจ่ายได้ ปัจจุบันมาถึงการนำมาใช้เป็นพืชเศรษฐกิจ จากส่วนต่างๆ โดยคาดว่าจะมีพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปร่วมประชุมหารือการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์เสรีเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และเยี่ยมชมสถานที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์อีกด้วย

ขณะที่ จ.บุรีรัมย์ นายสมดุล อนุศรีสังกุล ที่ปรึกษาเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ และประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านถาวร กล่าวถึงกรณีการปลูกกัญชาครบคร้วละ 6 ต้นตามโครงการของ สธ.ว่า ตอนนี้อยู่ในเขต ต.หินเหล็กไฟ มีการตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา 2 แห่ง คือวิสาหกิจชุมชนบ้านถาวร มีสมาชิก 16 คน และวิสาหกิจชุมชน อสม.ตำบลหินเหล็กไฟ มีสมาชิก 19 คน ได้ทำโรงเรือนขึ้นเองขนาด 50 ตารางเมตร (25 ตรว.) ปลูกกัญชาได้ 6 ต้น ตามระเบียบของโครงการ รวมทั้งหมด 35 โรงเรือน ต่อมาได้รับการชี้แจงจาก รพ.คูเมือง เป็นสถานที่ผลิตยาจากกัญชา ว่าการปลูกกัญชาจะต้องปลูกให้สัมพันธ์กับงบประมาณของ รพ.สต.นั้นๆ เพราะ รพ.สต.จะเป็นผู้รับผิดชอบไปรักษาชาวบ้านในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วทั้งสองวิสาหกิจชุมชนที่ตั้งขึ้นมาใหม่จะสามารถปลูกกัญชาได้เพียง 20 ต้นเท่านั้น หากมีการปลูกครบ 35 โรงเรือน คือ 210 ต้น จะทำให้ผลผลิตไม่สัมพันธ์กับงบประมาณของ รพ.สต. หากต้องการปลูกทั้ง 210 ต้น ชาวบ้านจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างค่าผลผลิตเป็นเงิน 199,000 บาท

ที่ จ.นครพนม นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ สสจ.เปิดเผยว่า ตามนโยบายขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรกัญชาทางการแพทย์ และเพื่อเศรษฐกิจ ที่มีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนและรับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาตามกฎหมาย จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาอาหารปรุงจำหน่ายหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพจากแหล่งปลูกกัญชาที่มีคุณภาพ และได้รับอนุญาตถูกต้องของจังหวัดนครพนม ดังนั้น สสจ.และ รพ.นครพนม จะมีพิธีเปิดร้านจำหน่ายและแสดงผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงที่ได้มาตรฐานของเขตสุขภาพที่ 8 อย่างเป็นทางการภายใต้แบรนด์ TomChongCha R8 T2C Shop ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการ

แพทย์ทางเลือก ในสังกัด รพ.นครพนม
อ.เมือง จ.นครพนม

นายจิรวัดน์ รังสี ประธานวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์แบบ
ผสมผสาน ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
กล่าวว่า สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืช
สมุนไพรทางการแพทย์แบบผสมผสาน ต.นา
คำ ถือเป็นแห่งแรกของ จ.นครพนม ที่มีการ
ขออนุญาต ปลูกกัญชาถูกต้องตามกฎหมาย
นำร่อง 50 ต้น โดยมีผลผลิตส่งขายได้ตาม
กฎหมายคือ ใบ ลำต้น และราก ส่วนข้อ
ดอกยังไม่สามารถขายได้ เพราะกฎหมาย
ยังไม่ปลดล็อก จึงสามารถขายได้เพียงใบ
ลำต้น และราก ซึ่งในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา
ได้ผลผลิตใบสดกัญชาส่งขายประมาณ
30 กิโลกรัม ตกราคากิโลกรัมละประมาณ
15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4.5 แสน
บาท ส่วนใบแห้งสามารถผลิตได้ประมาณ 10
กิโลกรัม ราคาประมาณกิโลกรัมละ 40,000
บาท รวมเป็นเงินประมาณ 4 แสนบาท ขาย
ตามความต้องการของลูกค้า ส่วนใหญ่นำไป
ปรุงอาหาร ซึ่งใบสดเกือบ 5 กิโลกรัม ึงได้ใบ
แห้งประมาณ 1 กิโลกรัม แต่ส่วนใหญ่ลูกค้า
ต้องการใบสดเป็นหลัก

นายจิรวัดน์กล่าวว่า ปัญหาสำคัญคือ
ผลผลิตไม่เพียงพอ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบ
จากโควิดระบาด แต่ลูกค้ายังมีความ
ต้องการสูง ผลผลิตไม่เพียงพอ เพราะข้อ
ดอกไม่สามารถขายได้ต้องส่งคืนทางหน่วย
งาน อย. สำหรับลำต้นขายได้ประมาณ 10
กิโลกรัม กิโลกรัมละ 15,000 บาท แต่ราก
ถึงแม้มีราคาสูง กิโลกรัมละ 40,000 บาท
แต่ได้จำนวนน้อยมาก 50 ต้น ได้แค่
ประมาณ 3-5 กิโลกรัม หลังตากแห้ง ปัจจุบัน
ยอมรับว่าลูกค้ายังมีความต้องการใบกัญชา
สูง ผลผลิตไม่ทันเพราะรอบการผลิตรอบละ
2-3 เดือน